



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคมอบหมาย ได้ดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	สำนัก/กอง
นายรัฐพงษ์ บุรีวงษ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉิน

โดยให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนดดังรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ผ่านการประเมินบุคคล ชื่อผลงานและข้อเสนอแนวคิดที่จะต้องส่งเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนในการจัดทำผลงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


อนึ่ง หากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอประเมินแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานโดยนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมควบคุมโรคจะดำเนินการกับผู้ขอประเมินตามที่ ก.พ. กำหนด แต่หากพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นเท็จ กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป และหากมีผู้ที่ต้องการจะทักท้วง ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับคว

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	
	ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประเมิน	ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
<p>นายรัฐพงษ์ บุรีวงษ์</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๐๓ กลุ่มตระหนักรู้อาการการณ์ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน</p> <p>เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม</p> <div style="text-align: center;">  <p>ผลงานเข้ารับการประเมิน https://shorturl-ddc.moph.go.th/Nxk8t</p> </div>	<p>ลำดับที่ ๑ ชื่อเรื่อง</p> <p>- การสอบสวนการระบาด และการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%) - ร้อยละ ๗๕</p> <p>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) นางสาวเสาวลักษณ์ กมล ร้อยละ ๒๕</p> <p>ลำดับที่ ๒ ชื่อเรื่อง</p> <p>- การประเมินระบบเฝ้าระวังผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation, PUI) ในสถานที่กักกันซึ่งราชการกำหนดแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine, ASQ).</p> <p>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%) - ร้อยละ ๗๕</p> <p>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) นางสาวเสาวลักษณ์ กมล ร้อยละ ๒๕</p>	<p>ชื่อเรื่อง</p> <p>- การพัฒนาระบบการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและแผน ระดับประเทศกองกิจการ กรมควบคุมโรค</p>